

Số: /SNN-VP
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực HDDND tỉnh;
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 456/UBND-TH ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về việc trả lời khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh như sau:

1. Cử tri Phạm Tâm, thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng: Kiến nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang trồng cây Sao Đen dọc hai bên đường bê tông nông thôn trên địa bàn xã Đăk Nhau. Cử tri lo lắng khi cây Sao Đen lớn sẽ gây khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông, đồng thời khi mở rộng đường nông thôn sẽ phải nhổ bỏ cây, gây lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp phù hợp.

Trả lời:

Trước khi triển khai thực hiện công trình trồng cây xanh tại các tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó có xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản gửi UBND các xã đăng ký nhu cầu trồng cây xanh tại các tuyến đường nông thôn mới, trong văn bản đề nghị đăng ký cụ thể loài cây, tuyến đường dự kiến trồng đồng thời đề nghị UBND các xã lưu ý chỉ thực hiện tại các tuyến đường không có kế hoạch mở rộng để tránh bị chặt bỏ cây khi mở rộng đường (gửi kèm theo văn bản). Trên cơ sở đăng ký trồng cây xanh của xã Đăk Nhau, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng và đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát cụ thể để thống nhất tuyến đường, loài cây trồng phù hợp để lập hồ sơ theo quy định. Do vậy, việc trồng cây tại các tuyến đường đã được các đơn vị phối hợp với UBND xã Đăk Nhau kiểm tra, thống nhất thực hiện (gửi kèm theo Biên bản khảo sát).

Sau khi cây xanh được trồng xong, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã bàn giao công trình cho UBND xã Đăk Nhau quản lý. Trường hợp

sau này những cây Sao đen lớn nếu bị che khuất tầm nhìn hoặc ảnh hưởng đến việc mở rộng đường, Chi cục Kiểm lâm sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá đồng thời đề nghị UBND xã Đắk Nheu lập Phương án xử lý cụ thể, đảm bảo không để ảnh hưởng đến người dân hoặc không gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước (cây Sao đen).

2. Cử tri Lê Minh Hòa, thôn 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng có các kiến nghị:

a. UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, đầu tư xây dựng đập nước Suối Đá tại thôn 8 để giữ nước phục vụ nhu cầu tưới tiêu cây trồng, phát triển sản xuất của người dân trong vùng.

Trả lời:

Theo Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước, trên địa bàn thôn 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng được quy hoạch công trình thủy lợi hồ chứa nước Suối Đá (nhiệm vụ tạo nguồn cấp nước cho khoảng 140ha đất sản xuất nông nghiệp). Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn ngân sách tỉnh còn hạn chế, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn năm 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh phân bổ. Trong giai đoạn năm 2026-2030, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng dự án nêu trên.

b. Hiện nay, đập Đăk Liên trên địa bàn xã Đắk Nheu cung cấp nước cho các thôn Đăk Liên, Đăk La, Đăk Lang, Đăk Nung thuộc xã Đắk Nheu và thôn 4, thôn 5 thuộc xã Đường 10, nhưng tần suất xả nước thấp, không đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của người dân trong vùng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng tần suất xả nước đập Đăk Liên, thông báo rộng rãi đến chính quyền hai xã và người dân trước khi xả nước để người dân đón nước phục vụ việc tưới tiêu kịp thời, tránh lãng phí nguồn nước.

Trả lời:

Công trình hệ thống thủy lợi Đăk Liên, xã Đăk Nheu do Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước (sau đây gọi tắt là Công ty) quản lý, theo thiết kế hồ chứa có dung tích hữu ích là 0,358 triệu m³ với nhiệm vụ cấp nước tưới cho 100 ha cây công nghiệp dài ngày và cây ăn trái và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khu vực xung quanh lòng hồ thuộc thôn Đăk Liên xã Đăk Nheu (công trình không có hệ thống kênh tưới). Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty thực tế có khoảng 220 ha cây ăn trái và cây công nghiệp (Sầu riêng, Cà phê) có nhu cầu sử dụng nước tưới từ công trình. Trong đó có: 70 ha cây trồng xung quanh lòng hồ được người dân trực tiếp bơm tưới từ lòng hồ; diện tích 150 ha cây công nghiệp và cây ăn trái dọc ven suối (chiều dài lòng suối khoảng 10 km) phía hạ lưu đập thuộc xã Đăk Nheu và xã Đường 10 hàng năm được Công ty

điều tiết bổ sung nguồn nước từ hồ chứa vào lòng suối (xả qua cống lấy nước) vào thời điểm về mùa khô khi nguồn nước suối bị cạn kiệt.

Hiện Công ty đã phối hợp cùng UBND các xã thống nhất theo lịch điều tiết nước về hạ lưu (có lịch điều tiết nước năm 2024 kèm theo). Trong quá trình thực hiện điều tiết xả nước căn cứ tình hình nguồn nước Công ty sẽ có sự điều chỉnh lịch phù hợp để đảm bảo không xảy ra tình trạng nước hồ bị cạn kiệt.

3. Cử tri Nghiêm Văn Giang – Hợp tác xã sàu riêng xã Long Bình, huyện Phú Riềng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng ban hành văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện liên kết chuỗi sản xuất ngoài tỉnh, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn người dân liên hệ với doanh nghiệp mua, bán nông sản uy tín, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông sản của người dân và các Hợp tác xã.

Trả lời:

- Về ban hành văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện liên kết chuỗi sản xuất ngoài tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước có hướng dẫn đầy đủ, chi tiết quy trình thực hiện liên kết chuỗi sản xuất ngoài tỉnh UBND tỉnh đã ban hành tại mục V.3 Lĩnh vực phát triển nông thôn trang 401. Theo đó, chủ đầu tư dự án liên kết sau khi tìm hiểu kỹ các thủ tục, quy trình có thể lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (tại địa chỉ <https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn>) hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Về hỗ trợ hướng dẫn người dân liên hệ với doanh nghiệp mua, bán nông sản uy tín, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông sản của người dân và các Hợp tác xã: Đây là nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện thường xuyên, liên tục, theo đó hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT đều tổ chức, đưa các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hội nghị, hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại để kêu gọi sự hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân theo chuỗi giá trị, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 260 chuỗi liên kết được thiết lập và phát triển ổn định. Trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 03 Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm đối với hạt điều, tiêu và sàu riêng tại các huyện Bù Đăng, Lộc Ninh và Bù Gia Mập là dịp kết nối các doanh nghiệp và nông dân; hỗ trợ cho 02 HTX: HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Xanh

và HTX TMDVNN Như Hoàng tham gia 02 “gian hàng đặc sản” để trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm Hạt Điều Bình Phước tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2023 tại Hà Nội.

Nếu cần thêm thông tin, hướng dẫn cử tri có thể liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT qua số điện thoại 02713.879.948, email: sonongnghiepbp@gmail.com, snnptnt@binhphuoc.gov.vn để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở;
- UBND huyện Bù Đăng;
- UBND huyện Phú Riềng;
- CC:KL, TL
- Phòng KTHT;
- LĐVP;
- Lưu: VT, HC (Q).

GIÁM ĐỐC

Phạm Thụy Luân